

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

สภาของเกรสประกาศรับรองชัยชนะ "ไบเดน" อย่างเป็นทางการแล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ สภาของเกรสของสหรัฐฯประกาศรับรองคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งสำหรับนายโจ ไบเดน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯจากพรรคเดโมแครต ให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื่อวันที่ 3 พ.ย.แล้ว หลังจากที่สภาของเกรสรับรองคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งของรัฐเวอร์มอนต์ ทำให้นายไบเดนได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย 270 เสียง ซึ่งเป็นขั้นต่ำสุดที่จะคว้าชัยชนะในการชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐฯ ขณะที่ผลการนับคะแนนใกล้สิ้นสุดลงแล้ว (อินโฟเควสท์)

เดโมแครตคว้าชัยเลือกตั้งส.ว.รัฐจอร์เจีย ครองอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาของเกรสสหรัฐฯ สื่อสหรัฐฯรายงานว่า นายราฟาเอล วอร์นอค และนายโจน ออสซอพอฟจากพรรคเดโมแครต ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย ส่งผลให้พรรคเดโมแครตสามารถครองอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งในทำเนียบขาว วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะช่วยให้คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถออกมาตรกรการต่างๆได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ นายวอร์นอคและนายออสซอพอฟ สามารถเอาชนะนางเคลลี ลอฟเฟลอร์ และนายเดวิด เพอร์ติว จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในรัฐจอร์เจีย (อินโฟเควสท์)

ทรัมป์ยืนยันถ่ายโอนอำนาจอย่างสงบเรียบร้อย หลังสภาของเกรสรับรองชัยชนะไบเดน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯได้ให้คำมั่นในวันนี้ว่า จะมีการ "ถ่ายโอนอำนาจอย่างสงบเรียบร้อย" ให้แก่นายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากสภาของเกรสรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือนพ.ย.อย่างเป็นทางการแล้ว ปธน.ทรัมป์ระบุในแถลงการณ์ที่โฆษกทำเนียบขาวโพสต์ลงทวิตเตอร์ว่า "แม้ผมไม่เห็นด้วยเลยกับผลการเลือกตั้ง และข้อเท็จจริงก็ยืนยันให้ผมได้ แต่อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนอำนาจจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยในวันที่ 20 มกราคม" (อินโฟเควสท์)

"โมเดอร์นา" ตั้งเป้าส่งมอบวัคซีนโควิดจำนวน 1,000 ล้านโดสปี นี้ นายสเตเฟน แบนเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะส่งมอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จำนวน 600-1,000 ล้านโดสในปี นี้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากกว่าเป้าหมาย 1,000 ล้านโดสดังกล่าว นายแบนเซลกล่าวว่า ขณะนี้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อวัคซีนจำนวน 500 ล้านโดส นอกจากนี้ นายแบนเซลยืนยันว่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัทสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานไวรัสได้นานถึง 2-3 ปี (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯชี้ผู้ฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์เจอผลข้างเคียงกว่า 4 พันราย ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-BioNTech) จากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบ 4,400 รายเมื่อนับถึงวันที่ 23 ธ.ค. โดยมี 21 ราย ยืนยันว่ามีอาการภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้ประกาศอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคในกรณีฉุกเฉินเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งฉีดเป็น 2 โดส ห่างกัน 21 วัน โดยมีผู้เข้ารับวัคซีนโดสแรกแล้ว 1,893,360 คนเมื่อนับถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2563 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หลังจากนั้นระบบรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากวัคซีน (VAERS) ของสหรัฐฯ ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทครวม 4,393 ราย โดยในจำนวนนี้ 175 รายจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาจมีโอกาสเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งรวมถึงอาการภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน \$

ทรัมป์เปลี่ยนบัญชีดำ "อาลีบาบา-เทนเซ็นต์" ขอลงทุนควบคุมโดยกองทัพจีน คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาที่จะรวมบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบริษัทเทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ของจีนในรายชื่อบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำในข้อหาที่เป็นบริษัทที่ถูกครอบครองและควบคุมโดยกองทัพจีน ซึ่งจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถทำการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯได้ สำนักข่าวรอยเตอร์ และหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลระบุว่า แผนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา และมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สำเร็จ ในขณะที่หน่วยงานหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกำลังอภิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาด (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงสัปดาห์ที่แล้ว **สวนทางคาดการณ์** กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 787,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว จากระดับ 790,000 รายที่มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี โดยเป็นการปรับตัวลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 815,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงสู่ระดับ 818,750 ราย (อินโฟเควสท์)

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐฯติดตัวมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯติดตัวสู่ระดับ 57.2 ในเดือนธ.ค. หลังจากปรับตัวลง 2 เดือนติดต่อกัน จากระดับ 55.9 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 54.6 ดัชนีปรับตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 57.3 ที่ทำให้ใน

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เดือนก.พ. ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 211.73 จุด ขานรับคองเกรสรับรองชียชนะไบเดน ดัชนีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) หลังจากสภาองเกรสสหรัฐฯประกาศรับรองชียชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้คณะบริหารของพรรคเดโมแครตสามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าตัวเลขคาดการณ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,041.13 จุด เพิ่มขึ้น 211.73 จุด หรือ +0.69% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,803.79 จุด เพิ่มขึ้น 55.65 จุด หรือ +1.48% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,067.48 จุด เพิ่มขึ้น 326.69 จุด หรือ +2.56% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับข้อมูลศก.สดีใส่-คาดเดโมแครตกระตุ้นศก. ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ รวมทั้งความหวังที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟื้นตัวในยุคที่คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ปกครองประเทศ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.34% แตะ 89.8300 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 103.86 เยน จากระดับ 103.13 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8849 ฟรังก์ จากระดับ 0.8797 ฟรังก์ แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2685 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2693 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.2268 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2307 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3570 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3598 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7759 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.7788 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมันดิบบวกรับสต็อกน้ำมันดิบลด-ซาอุฯห้ามการผลิต สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับปัจจัยบวกจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และการที่ซาอุดีอาระเบียสมัครใจปรับลดกำลังการผลิต นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่า คณะบริหารของพรรคเดโมแครตภายใต้การนำของนายโจ ไบเดน จะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 20 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 50.83 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญา

น้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 54.38 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก 5 ดอลลาร์ รับความหวังเดโมแครตเดินแผนกระตุ้นศก. สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) ขานรับสภาคองเกรสที่ได้ประกาศรับรองชียชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้คณะบริหารของพรรคเดโมแครตสามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้อย่างราบรื่น ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.ของสหรัฐฯซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์ หรือ 0.26% ปิดที่ 1,913.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ EU พุ่งเกินคาดในเดือนธ.ค. คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ออกรายงานระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU) พุ่งขึ้นแตะระดับ 90.4 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 87.7 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 90.0 การพุ่งขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ -7.2 จากระดับ -10.1 และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสู่ระดับ -13.9 จากระดับ -17.6 (อินโฟเควสท์)

FCA เผยบริษัทการเงินอังกฤษราว 4 พันแห่งอาจพังเพราะโควิด สำนักงานกำกับตลาดการเงินอังกฤษ (FCA) เปิดเผยผลสำรวจในวันนี้ว่า บริษัทด้านการเงินในอังกฤษราว 4,000 แห่งมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องปิดกิจการลง เพราะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นายเชลดอน มิลส์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายผู้บริโภคและการแข่งขันของ FCA ระบุว่า "ณ สิ้นเดือนธ.ค. เราพบว่าบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินที่มีความยืดหยุ่นทางการเงินต่ำและมีความเสี่ยงสูงที่จะปิดตัวลงถึง 4,000 แห่ง" "บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก" นายมิลส์กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังเศรษฐกิจฟื้นตัว ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วขึ้น และสหรัฐฯจะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลังจากพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 408.49 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,669.85 จุด เพิ่มขึ้น 39.25 จุด หรือ +0.70%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,968.24 จุด เพิ่มขึ้น 76.27 จุด หรือ +0.55% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 15.10 จุด ขานรับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (7 ม.ค.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนขานรับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เร็วขึ้นและคาดว่าสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลังพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภาองเกรส ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,856.96 จุด เพิ่มขึ้น 15.10 จุด หรือ +0.22% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

นายกฯญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้ว หลังยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้วในวันนี้ พร้อมกับอนุมัติมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 7 ก.พ. จะขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน และเรียกร้องให้ร้านอาหารและบาร์ งดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา 19.00 น. และปิดให้บริการในเวลา 20.00 น. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 434.19 จุด รับความหวังสหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันนี้แตะระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี นับตั้งแต่เดือนส.ค. 2533 เนื่องจากนักลงทุนขานรับชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย ซึ่งทำให้พรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ และจะสนับสนุนให้นายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่สามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้งายขึ้น ขณะที่นักลงทุนมองข้ามแผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียววันนี้ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดที่ระดับ 27,490.13 จุด เพิ่มขึ้น 434.19 จุด หรือ +1.60% (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนของมณฑลเหอเป่ย์ หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง ทางกรจีนเริ่มประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนของมณฑลเหอเป่ย์ใกล้กรุงปักกิ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น การประกาศล็อกดาวน์ในมณฑลเหอเป่ย์ นับเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวดที่สุด นับตั้งแต่ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แผ่ลงในเดือนมี.ค. และมีขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในสหรัฐและยุโรป ทั้งนี้ มาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงแรกได้ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนหดตัว 6.8% ในช่วงไตรมาสแรก รายงานระบุว่า เมืองฉีเจียงจว่ง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอเป่ย์ และตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งทางรถยนต์ รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 50 ราย และผู้ป่วยที่ไม่

แสดงอาการอีก 67 ราย ส่งผลให้มียอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดแตะ 90 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 144 ราย (อินโฟเควสท์)

จีนยืนยันจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทจีน นางหัว ซุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทจีน เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐพิจารณาที่แบนการซื้อขายหุ้นของบริษัทอาลีบาบาและเทนเซ็นต์ในตลาดหุ้นสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะทำงานของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กำลังพิจารณาจะรวมบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบริษัทเทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ของจีนในรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำในข้อหาที่เป็นบริษัทที่ถูกครอบครองและควบคุมโดยกองทัพจีน ซึ่งจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทจีนเหล่านี้ไม่สามารถทำการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐได้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 25.33 จุด รับแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงิน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันนี้ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มการเงิน นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับธนาคารกลางจีนที่ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,576.20 จุด เพิ่มขึ้น 25.33 จุด หรือ +0.71% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 143.78 จุด วิตกทรัมป์เล็งขึ้นบัญชีดำ "อาลีบาบา-เทนเซ็นต์" ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลง โดยถูกกดดันหลังมีรายงานว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาที่จะรวมบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบริษัทเทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ของจีน ในรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำในข้อหาที่เป็นบริษัทที่ถูกครอบครองและควบคุมโดยกองทัพจีน ซึ่งจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทจีนเหล่านี้ไม่สามารถทำการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐได้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 27,548.52 จุด ลดลง 143.78 จุด หรือ -0.52% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงวันที่ 2 แรงซุกทำกำไรจุดตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเป็นวันที่ 2 ในวันนี้สวนทางตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนส่งแรงขายทำกำไร หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในช่วงแรก ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 48,093.32 ลบ 80.74 จุด หรือ 0.17% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ศบค. พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 305 ราย ในปท. 193-ต่างด้าว 109-ตปท.3, ตายเพิ่ม 1 นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศ 193 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย, อาชีพเสี่ยง, สถานที่เสี่ยง จากกรุงเทพมหานคร 47 ราย สมุทรสาคร 40 ราย พระนครศรีอยุธยา 3 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย อ่างทอง 2 ราย สิงห์บุรี 2 ราย ลพบุรี 2 ราย ขอนแก่น 1 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี 6 ราย ราชบุรี 1 ราย เชียงใหม่ 2 ราย สมุทรปราการ 25 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนในสุพรรณบุรี 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย จันทบุรี 8 ราย ชลบุรี 27 ราย ตรวค 1 ราย ระยอง 13 ราย สมุทรปราการ 5 ราย อีก 109 รายเป็นแรงงานต่างด้าวโดยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนจากจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (Quarantine Facilities) 3 ราย เดินทางมาจากรัสเซีย ตุรกี และเมียนมา (อินโฟเควสท์)

สบน. ยันกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีงบฯ 63 เป็นไปตามกรอบกฎหมาย นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยืนยันว่าในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณไปจำนวน 784,115 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้มีการขยายเวลาในการกู้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมี (Carry Over) จำนวน 101,022 ล้านบาท โดยเป็นดำเนินการตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและกู้เงินเพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ รวมทั้งสิ้น 683,093 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบเพดานของกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยแบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 469,000 ล้านบาท และการกู้กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน 214,093 ล้านบาท โดยเป็นดำเนินการตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)

แบงก์ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด นายวิฑูรย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสินเร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ สามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ระยะเวลามาตรการ 3 - 6 เดือน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้ ทั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัด ที่กำหนดเป็น

พื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถลงทะเบียนเข้ามามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 - 6 เดือน (อินโฟเควสท์)

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค.อยู่ที่ 50.1 ลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.63 อยู่ที่ 50.1 จาก 52.4 ในเดือน พ.ย.63 โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 43.5 จาก 45.6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำ อยู่ที่ 47.5 จาก 50.0 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 59.2 จาก 61.6 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 21.42 จุด ตาม Sentiment ตลาดทั่วโลก-คาดหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,513.78 จุด เพิ่มขึ้น 21.42 จุด (+ 1.44%) มูลค่าการซื้อขาย 121,326.10 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตาม Sentiment ตลาดหุ้นทั่วโลก จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่น่าจะทำได้เร็วขึ้น และราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นดีหนุนกลุ่มพลังงาน-กลุ่มเบงกให้ขึ้นนำตลาดได้ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่อไป แม้ตลาดจะให้น้ำหนักไม่มากนัก และรอดติดตามการทยอยประกาศงบกลุ่มเบงกในสัปดาห์หน้า พุ่งนี้ตลาดยังมีโอกาสอ่อนลง-ลงหนักใหญ่พักตัว พร้อมให้แนวรับ 1,500 แนวต้าน 1,520 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,737 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,737 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชื่อสุทธิ 13,499 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 899 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,470 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.65% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,670 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,470 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ

(Expired) 200 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 144 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 29.90/30.00 แกว่งแคบรอปัจจัยใหม่
คาดการณ์พรุ่งนี้ 29.90-30.05 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพเปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 29.90/30.00 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 29.89/91 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 29.90-30.00 บาท/ดอลลาร์ โดยล่าสุด วันนี้สภาคองเกรสของสหรัฐได้ประกาศรับรองคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งให้นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้ว ส่วนปัจจัยอื่นๆ ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ รวมทั้งรอดูปัจจัยใหม่อื่นๆ ด้วย นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.90-30.05 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น
- ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น
- ดุลการค้าเดือนพ.ย. เยอรมนี
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. เยอรมนี
- ดัชนีราคาบ้านเดือนธ.ค.จากฮาลิแฟกซ์ อังกฤษ
- อัตราว่างงานเดือนพ.ย. อียู
- ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 4					As of 8-Jan-21					
	Release	Actual	Cons.	Prior	Thai Stock Market	7-Jan-21	Chg	%Chg.		
TH	Market Thailand PMI Mfg	Dec	50.80	--	50.40	SET	1,513.78	+21.42	+1.44%	
	Business Sentiment Index	Dec	46.80	--	47.70	SET50	955.39	+14.98	+1.59%	
JN	Jibun Bank Japan PMI Mfg	Dec F	50.00	--	49.70	SET100	2,137.38	+32.15	+1.53%	
CH	Caixin China PMI Mfg	Dec	53.00	54.70	54.90	MAI	341.35	+3.32	+0.98%	
EC	Markit Eurozone Manufacturing PMI	Dec F	55.20	55.50	55.50	Institution Net Position	2,049.51			
US	Markit US Manufacturing PMI	Dec F	57.10	56.30	56.50	Proprietary Net Position	1,095.67			
					Foreign Net Position	144.96				
					Individual Net Position	-3,290.14				
					Total Trading Value	121,326.10				
Tuesday 5					Major Indices					
	Release	Actual	Cons.	Prior	7-Jan-21	Chg	%Chg.			
JN	Monetary Base End of period	Dec	¥617.6t	¥615.2t	¥605.9t	Dow Jones	31,041.13	+211.73	+0.69%	
	Monetary Base YoY	Dec	18.30%	18.00%	16.50%	S&P 500	3,803.79	+55.65	+1.48%	
TH	CPI YoY	Dec	-0.27%	-0.39%	-0.41%	Nasdaq	13,067.48	+326.69	+2.56%	
	CPI NSA MoM	Dec	0.15%	0.04%	-0.04%	STOXX Europe 50	3,615.00	+9.00	+0.25%	
	CPI Core YoY	Dec	0.19%	0.17%	0.18%	FTSE 100	6,856.96	+15.10	+0.22%	
EC	M3 Money Supply YoY	Nov	11.00%	10.60%	10.50%	DAX	13,968.24	+76.27	+0.55%	
US	ISM Manufacturing	Dec	60.70	56.80	57.50	Nikkei 225	27,490.13	+434.19	+1.60%	
	ISM New Orders	Dec	67.90	--	65.10	Shanghai Composite	3,576.21	+25.33	+0.71%	
	ISM Prices Paid	Dec	77.60	66.00	65.40	Hang Seng	27,548.52	-143.78	-0.52%	
	ISM Employment	Dec	51.50	--	48.40	KOSPI	3,031.68	+63.47	+2.14%	
					BES Sensex	48,093.32	-80.74	-0.17%		
Wednesday 6					Crude Commodities					
	Release	Actual	Cons.	Prior	7-Jan-21	Chg	%Chg.			
JN	Jibun Bank Japan PMI Services	Dec F	47.70	--	47.20	WTI (\$/bl)	50.91	+0.40	+0.79%	
	Jibun Bank Japan PMI Composite	Dec F	48.50	--	48.00	Dubai (\$/bl)	53.78	+3.96	+7.95%	
	Consumer Confidence Index	Dec	31.80	32.50	33.70	Brent (\$/bl)	54.53	+0.36	+0.66%	
CH	Caixin China PMI Composite	Dec	55.80	--	57.50	NYMEX (\$/bl)	50.83	+0.20	+0.40%	
	Caixin China PMI Services	Dec	56.30	57.90	57.80	COMEX Gold	1,912.30	+5.40	+0.28%	
EC	Markit Eurozone Services PMI	Dec F	46.40	47.30	47.30	Batic Dry Index	1,448.00	+23.00	+1.61%	
	Markit Eurozone Composite PMI	Dec F	49.10	49.80	49.80					
	PPI MoM	Nov	0.40%	0.20%	0.40%					
	PPI YoY	Nov	-1.90%	-2.00%	-2.00%					
US	ADP Employment Change	Dec	-123k	75k	307k					
	Markit US Services PMI	Dec F	54.80	55.20	55.30					
	Markit US Composite PMI	Dec F	55.30	--	55.70					
Thursday 7					Exchange Rate					
	Release	Actual	Cons.	Prior	7-Jan-21	6-Jan-21	%Chg.			
EC	Retail Sales MoM	Nov	-6.10%	-3.40%	1.50%	USD/THB	30.06	29.92	+0.47%	
	Retail Sales YoY	Nov	-2.90%	0.90%	4.30%	EUR/USD	1.2264	1.2323	-0.48%	
	Consumer Confidence	Dec F	-13.90	--	-13.90	USD/JNY	103.83	103.04	+0.76%	
	Economic Confidence	Dec	90.40	89.80	87.60	GBP/USD	1.3565	1.3617	-0.38%	
	Industrial Confidence	Dec	-7.20	-8.60	-10.10	USD/CHY	6.4772	6.4608	+0.25%	
	Services Confidence	Dec	-17.40	-15.00	-17.30	USD/KRW	1,091.31	1,087.04	+0.39%	
	CPI Estimate YoY	Dec	-0.30%	-0.30%	-0.30%	Dollar Index	89.818	89.408	+0.46%	
	CPI MoM	Dec P	0.30%	0.30%	-0.30%					
	CPI Core YoY	Dec P	0.20%	0.20%	0.20%					
US	Initial Jobless Claims	1-Jan	787k	800k	787k					
	Continuing Claims	1-Dec	5072k	5200k	5219k					
	Trade Balance	Nov	-\$68.1b	-\$67.3b	-\$63.1b					
	ISM Services Index	Dec	57.20	54.50	55.90					
Friday 8					Thai Bond Market					
	Release	Actual	Cons.	Prior	7-Jan-21	6-Jan-21	%Chg.			
JN	Household Spending YoY	Nov	1.10%	-1.00%	1.90%	Total Return Index	331.08	331.33	-0.08%	
	Leading Index CI	Nov P	--	96.60	94.30	Outright/ Cash Trading	72,736.99	75,076.19	-3.12%	
	Coincident Index	Nov P	--	89.40	89.40					
TH	Foreign Reserves	1-Jan	--	--	\$257.0b					
EC	Unemployment Rate	Nov	--	8.50%	8.40%					
US	Change in Nonfarm Payrolls	Dec	--	50k	245k					
	Change in Private Payrolls	Dec	--	50k	344k					
	Change in Manufact. Payrolls	Dec	--	18k	27k					
	Unemployment Rate	Dec	--	6.80%	6.70%					
	Average Hourly Earnings MoM	Dec	--	0.20%	0.30%					
	Average Hourly Earnings YoY	Dec	--	4.50%	4.40%					
	Average Weekly Hours All Employees	Dec	--	34.80	34.80					
	Labor Force Participation Rate	Dec	--	--	61.50%					
	Underemployment Rate	Dec	--	--	12.00%					
					US Bond Market					
					7-Jan-21	6-Jan-21	%Chg.			
	Bond Yield				3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					0.09	0.14	0.22	0.46	1.08	1.85
	Change (bps)				+0.00	+0.00	+2.00	+3.00	+4.00	+4.00